



Chuyện hai người lính

GIỌNG KỂ CHUYỆN

The musical score is written in 3/8 time with a key signature of one sharp (F#). It consists of ten staves of music with Vietnamese lyrics underneath. Chords are indicated by letters (Em, A, B, C, G, D) above the notes. The lyrics tell the story of two soldiers in a village, their love, and their sacrifice for their country.

Em B Em C
 Có hai người lính ở chung một làng Cũng yêu Tô
 Có hai người lính ruồi rong đường trường Ngày đêm đội
 quốc Việt Nam... Có hai người lính ở chung một làng Cũng
 nằng đảm sương... Có hai người lính ruồi rong đường trường Ngày
 yêu ruộng đất Việt Nam... Có hai người lính cùng chung họ
 đêm ủ ấp hồn căm... Có hai người lính là hai người
 hàng Cùng chung nỗi giống Việt Nam... Có hai người lính cùng
 hàng Cùng đi lung bắt địch quân... Có hai người lính là
 chung họ hàng Cùng chung dòng máu Việt Nam... Có hai người
 hai người hùng Cùng đi «diệt lũ thù chung» Có hai người
 lính cùng chung một lòng Cùng không để mắt Việt Nam... Có
 lính nằm trên ruộng đồng Cùng ôm khẩu súng chờ mong... Có
 hai người lính cùng tiến lên đường Quyết tâm gìn giữ Việt Nam...
 hai người lính một sớm mai hồng Giết nhau vì nước Việt Nam...
 1° Em
 2° E rall.... C ritard. rall... E

(Có)

Giết nhau vì nước Việt Nam....

1968

Sheet Chuyện hai người lính, file .PDF

"Có hai người lính ở chung một làng"

* Tuyên bố từ chối bản quyền

Sheet Chuyện hai người lính của tác giả Phạm Duy đăng ở đây nhằm mục đích hỗ trợ tập đàn, tập hát giải trí và lưu trữ. Không được dùng sheet cho mục đích thương mại. Bản quyền thuộc về tác giả của bài hát, tác giả của bản phối hoặc tổ chức sở hữu bản quyền bài hát.

TruongCa.com không giữ bất kỳ bản quyền nào.

* Credit

- Tên sheet nhạc: Chuyện hai người lính
- Tác giả: Phạm Duy
- Link lưu trữ Sheet: <https://truongca.com/nhac/1099-chuyen-hai-nguoi-linh>

Scan mã QR code để tải về bản in chất lượng cao hoặc xem hợp âm và nghe hát mẫu.



Liên hệ & Khiếu nại: để lại lời nhắn tại Facebook chúng tôi
<https://www.facebook.com/messages/t/thuvienbannhac>

Xuất PDF và quản lý API bằng phần mềm của ivoicesoft.com